



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ผุดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมรวบสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ในจุดเดียวพร้อมกระจายสู่แหล่งจำหน่ายของชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองนโยบายรัฐบาลช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพประชาชน หลังประสบผลสำเร็จจากการจัดทำโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย เสี่ยงตอบรับจากผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าของสหกรณ์มากขึ้น เตรียมผุดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานและสั่งซื้อสินค้าจากสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในและนอกจังหวัดกระจายสู่แหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าคุณภาพดีราคายุติธรรมอย่างทั่วถึง

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการสหกรณ์ไทยเพื่อคนไทย ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม โดยได้นำสินค้าสหกรณ์มานำเสนอต่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 77 จังหวัด ใช้พื้นที่ศาลากลางหรือลานคนเมือง เปิดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ภายในจังหวัดของตนเองหรือสินค้าจากจังหวัดอื่นๆ โดยให้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และนำเสนอสินค้าสหกรณ์ที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพ พบว่ามีการตอบรับที่ดี ประชาชนยอมรับในคุณภาพสินค้าของสหกรณ์และเรียกร้องให้มีการเปิดจุดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น สินค้าที่ได้รับความนิยมอันดับแรกได้แก่ผักสดและผลไม้ รองลงมาได้แก่ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป กะปิ น้ำปลา ไข่ไก่และน้ำมันพืช จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative Distribution Center : CDC) ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อสินค้าของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ CDC จะตั้งอยู่ในสหกรณ์หรือชุมชนสหกรณ์ของแต่ละจังหวัดที่มีศักยภาพและพร้อมจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงธุรกิจกับเครือข่ายสหกรณ์ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งภายในและนอกจังหวัด พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานและสั่งซื้อสินค้าส่งไปจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเอกชน สหกรณ์และผู้แทนจำหน่าย ตามชุมชนต่าง ๆ โดยศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์จะต้องวางระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า และตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อ มีสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าเพื่อสำรองไว้สำหรับคำสั่งซื้อและจัดระบบขนส่งจากผู้ผลิตไปยังสหกรณ์ หรือผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์และสถานที่ และมีศักยภาพในการด้านการบริหารจัดการที่สมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ

“ขบวนการสหกรณ์เป็นแหล่งผลิตสินค้าหลัก เช่น ข้าว น้ำตาล น้ำมันพืช ไข่ไก่และนม ซึ่ง 70 % ของผลิตภัณฑ์นมในท้องตลาดมีแหล่งผลิตจากสหกรณ์ จึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ขึ้นทุกจังหวัด เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกัน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนโปรแกรมการจัดเก็บและจำหน่ายสินค้า รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลโดยรวบรวมรายชื่อสหกรณ์ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าให้กับ CDC โดยจะเปิดตัวโครงการนี้อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นี้ ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว